

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบ, คาดแนวโน้มแข็งค่า-ข้อมูลจ้างงานสหรัฐออกมาดี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มไปในทางแข็งค่า หลังได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ และการปรับขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาค

*ยูโรและความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ได้รับผลกระทบในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดกังวลเนื่องจากใกล้ถึงกำหนดเสันตายที่กรีซ จะต้องบรรลุข้อตกลงช่วยเหลือฉบับที่ 2

*พรรคกรรมรัฐบาลของกรีซ ต้องแจ้งต่อสหภาพยุโรป(อียู) ภายในวันนี้ว่า กรีซ จะยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงช่วยเหลือฉบับใหม่มูลค่า 1.30 แสนล้านยูโร เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่

*ความกังวลเกี่ยวกับกรีซ ได้บดบังข้อมูลการจ้างงานที่สร้างความเชื่อมั่นของสหรัฐ ซึ่งสหรัฐมีการจ้างงานในอัตราสูงสุดในรอบ 9 เดือนในเดือนม.ค. และนั่นทำให้อัตราการว่างงาน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ที่ 8.3%

*ข้อมูลการจ้างงานดังกล่าว ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นมา และทำให้ดอลลาร์พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเยน

*หลังการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ทำให้นักลงทุนบางส่วน คาดว่า เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าปี 57

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.942 บาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.91/93 จาก 30.84/87 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.89/96 จาก 30.86/88 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.55/56 จาก 76.56 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3093/94 จาก 1.3142 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"วันนี้ตลาดน่าจะเป็น risk on จากตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดี หุ่นในภูมิภาคก็บวกได้ ส่วนยุโรปช่วงหลังๆ ไม่ค่อยได้มีผลกับเงินบาทเท่าไร เราจะไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก ราคา commodity มากกว่า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แต่มีแนวโน้มแข็งค่าจากแรงหนุนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่ออกมาดี และตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงปรับขึ้น ทำให้นักลงทุนยังต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวทานที่ 30.85 และแนวรับที่ 30.95

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้